

Số: 68/PA-THCS

Kỳ Đồng, ngày 15 tháng 07 năm 2023

PHƯƠNG ÁN
Đổi tên trường THCS Giang Đồng
thành trường THCS Nguyễn Trọng Bình

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Nghị quyết số 96/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển giáo dục Mầm non và Phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;
- Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035;
- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện Kỳ Anh triển khai thực hiện “Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”;
- Nghị quyết 28/NQ- HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Kỳ Anh về Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;
- Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Kỳ Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch Giáo dục số 82/KH - THCS ngày 21/09/2022 của Trường THCS Giang Đồng năm học 2022-2023;
- Kết luận cuộc họp ngày 10/04/2023 của Hội đồng Trường THCS Giang Đồng về việc đổi tên trường.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Thực hiện Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13, ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh; xã Kỳ Đồng được chọn làm Trung tâm hành chính của huyện Kỳ Anh với tổng diện tích tự nhiên 1.423,16 ha, trong đó đất nông nghiệp 496 ha. Dân số toàn xã

Kỳ Đồng năm 2022 là 7.364 người, với 1.762 hộ dân¹. Hiện tại, xã Kỳ Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để được công nhận đô thị loại V, năm 2024 trở thành thị trấn. Xã Kỳ Giang với tổng diện tích của toàn xã là 17,16 km², tổng số dân là 5.134 người. Trường THCS Giang Đồng là trường học được xây dựng tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng cho con em hai xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang và một số xã lân cận có nhu cầu học tập.

III. SỰ CẦN THIẾT ĐỔI TÊN TRƯỜNG VÀ LÝ DO LỰA CHỌN TÊN TRƯỜNG MANG TÊN LIỆT SỸ NGUYỄN TRỌNG BÌNH

1. Sự cần thiết đổi tên trường

Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Trường THCS Giang Đồng được chọn xây dựng trường trọng điểm cấp huyện bậc THCS; trong kế hoạch xây dựng trường trọng điểm cấp huyện có nội dung trường Trọng điểm mang tên Danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc.

Ngôi trường mang tên các vị Danh nhân văn hoá, Anh hùng dân tộc nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đến học sinh; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc. Từ đó, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ Thầy cô giáo, học sinh nỗ lực xây dựng nhà trường xứng đáng là trường trọng điểm của huyện nhà, đóng trên địa bàn của một trung tâm đô thị loại V và trở thành thị trấn trong tương lai không xa, điều đó cũng phù hợp với xu thế phát triển của địa phương, của xã hội;

Việc đổi tên trường mang tên danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc không làm mất đi nét văn hóa vốn có của hai địa phương Kỳ Đồng, Kỳ Giang mà có thể tuyển sinh học sinh của hai xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang, các vùng lân cận và thu hút giáo viên giỏi, học sinh giỏi ở tất cả các vùng trên địa bàn toàn huyện để đầu tư xây dựng thành trường học có chất lượng cao, môi trường giáo dục toàn diện.

2. Lý do lựa chọn đổi tên trường mang tên Liệt sỹ Nguyễn Trọng Bình

Quê hương Kỳ Anh có nhiều Danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc, người có công với cách mạng như Đội Cung quê Kỳ Phú - Kỳ Anh; Mai Lão Bạng quê Kỳ Khang - Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Liên, Nguyễn Trọng Bình quê Kỳ Tiến - Kỳ Anh đều được lịch sử ghi danh. Nguyễn Trọng Bình là đảng viên ưu tú của Đảng bộ huyện Kỳ Anh, người cầm đầu cuộc biểu tình của đảng và nhân dân Kỳ Anh, ngày 09/09/1930 bị thực dân Pháp bắt và hành hình tại huyện lỵ Kỳ Anh, đồng chí hy sinh khi vừa mới 33 tuổi.

Việc đổi tên Trường THCS Giang Đồng mang tên Liệt sỹ Nguyễn Trọng Bình - người Đảng viên cộng sản đầu tiên, người con ưu tú của quê hương Kỳ Anh là đã có sự cân nhắc lựa chọn và thống nhất cao từ các vị lão thành, hội khoa học lịch sử huyện và những người có hiểu biết về lịch sử, văn hóa quê hương và các thành viên trong hội đồng trường THCS Giang Đồng. Việc đổi tên trường THCS Giang Đồng mang tên Liệt sỹ Nguyễn Trọng Bình phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phụ huynh, thầy cô giáo, học sinh nhà trường trong việc giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống yêu nước, đấu

¹ Số liệu theo Đề án Đô thị Kỳ Đồng

tranh cách mạng của Nhân dân ta, đồng thời giới thiệu, giáo dục cho học sinh và các tầng lớp nhân dân được biết về tên tuổi, cuộc đời, sự nghiệp và công lao của liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình. Từ đó đề nêu cao lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ thể hiện sự biết ơn công lao của các vị tiền bối cách mạng của quê hương, tôn vinh sự hy sinh, đóng góp của liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Trường THCS Giang Đồng được mang tên liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình sẽ xây dựng cụm di tích lịch sử cho học sinh các cấp trải nghiệm: Quê hương Nguyễn Trọng Bình (Kỳ Tiến - Kỳ Anh) - Đền Phương Giai (Kỳ Bắc - Kỳ Anh) Nghĩa trang Liệt sĩ (Có phần mộ Nguyễn Trọng Bình) - Công viên Nguyễn Trọng Bình (Kỳ Châu - Kỳ Anh) nơi thực dân pháp hành hình Nguyễn Trọng Bình sẽ là môi trường giáo dục truyền thống gần gũi để học sinh học tập và trải nghiệm truyền thống cách mạng của cha ông.

IV. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG THCS GIANG ĐỒNG

1. Đặc điểm tình hình của Trường THCS Giang Đồng

Trường Trung học cơ sở Giang Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được sáp nhập từ Trường THCS Kỳ Giang và Trường THCS Kỳ Đồng kể từ ngày 09/08/2012 theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND huyện Kỳ Anh. Sau 10 năm sáp nhập, trường được chuyển về địa điểm mới học tập với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương hai xã, nhà trường đang xây dựng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại và thông minh, hướng tới đề nghị kiểm tra, công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng mức độ 3.

Năm học 2023 - 2024 trường có 21 lớp, 770 học sinh, trong đó học sinh Kỳ Đồng: 375 em, học sinh Kỳ Giang: 355 em; thu hút các địa phương lân cận 30 em.

Chi bộ Đảng có 40 Đảng viên, tỷ lệ 97,56%; Nhà trường có 41 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó Ban giám hiệu gồm 02 đồng chí, 35 Giáo viên đứng lớp, 03 nhân viên hành chính, và 01 Tổng phụ trách đội; 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (trong đó có 01 Thạc sỹ Toán học);

Cơ sở vật chất trường có 19 phòng học cơ bản, 01 phòng máy vi tính, 03 phòng thiết bị, 01 phòng thực hành KHTN, 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 Văn phòng, 01 phòng giáo viên, 01 phòng Công đoàn, 01 phòng Đoàn Đội và 01 Thư viện, 01 khu nhà để xe Giáo viên, 01 khu nhà để xe Học sinh, 01 hệ thống PCCC tại chỗ.

Kết quả về chất lượng giáo dục và đào tạo trong 5 năm qua (năm học 2016-2017 đến 2022-2023):

- + Duy trì sĩ số bình quân: 99,13% năm học
- + Tỷ lệ lên lớp thẳng, bình quân: 97,5%.
- + Tỷ lệ học sinh giỏi bình quân: 10,1%.
- + Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lại bình quân: Đạt 100%

+ Học sinh thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia các năm nằm trong tốp đầu của huyện Kỳ Anh.

+ Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS bình quân: 99,44%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT bình quân 90%.

2. Thành tích đạt được

Danh hiệu thi đua: Trong những năm qua, đặc biệt năm học 2021-2022, 2022-2023 tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực vượt khó; thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác được công nhận tập thể lao động Xuất sắc, là một trong ba đơn vị cấp THCS của tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023 có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 05 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp Tỉnh giai đoạn 2023-2026. Tập thể nhà trường đang đề nghị tập thể lao động xuất sắc, UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hàng năm đều được UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

V. TIỂU SỬ LIỆT SĨ NGUYỄN TRỌNG BÌNH (Đảng viên 1930-1931)

Họ và tên: **Nguyễn Trọng Bình (1898 - 1931)**

Quê quán: Làng Dị Nậu, tổng Cấp Dẫn (nay là xã Kỳ Tiên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho học, sớm chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, cảnh đói khát cơ hàn; tủi nhục của người dân mất nước, nô lệ. Nguyễn Trọng Bình ngày đêm nuôi chí căm thù và tìm cách cứu nước, cứu dân ra khỏi cảnh lầm than. Năm 1928 Nguyễn Trọng Bình đã gia nhập Đảng Tân Việt để mong tìm được đường cứu nước, cứu dân.

Ngày 03/02/1930 Đảng cộng sản Việt Nam được ra đời. Các đồng chí ở Đảng Tân Việt chuyển sang hoạt động cho Đông Dương cộng sản liên đoàn. Lúc này Đồng chí Trần Hưng, một cán bộ được cấp trên cử về Kỳ Anh để tổ chức bắt mối phát triển đảng viên, xây dựng lực lượng. Nguyễn Trọng Bình được giác ngộ và được kết nạp vào Đảng, trở thành một trong những người cộng sản đầu tiên của huyện Kỳ Anh và là một trong ba đảng viên trong ban vận động thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Kỳ Anh.

Tháng 5/1930 chi bộ Dị Nậu được thành lập gồm 3 đảng viên, Nguyễn Trọng Bình được cử làm bí thư chi bộ. Sau thời gian ngắn, ở Kỳ Anh đã có 7 chi bộ với 42 đảng viên.

Đầu tháng 6/1930, tại đền Phương Giai, xã Kỳ Bắc, Hội nghị đại biểu đảng viên các chi bộ trong toàn huyện được tiến hành với sự tham gia của 37 đại biểu. Hội nghị đã nghe chính cương sách lược vắn tắt và điều lệ Đảng; Hội nghị cũng đã bàn các biện pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng và bàn xây dựng các tổ chức quần chúng, xây dựng lực lượng Tự vệ đỏ để bảo vệ Đảng, bàn kế hoạch, chủ trương hành động của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình cùng với 6 đồng chí khác đã được hội nghị bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy lâm thời.

Nguyễn Trọng Bình đã được Ban chấp hành lâm thời giao trách nhiệm xây dựng lực lượng tự vệ và chuẩn bị mọi điều kiện cho hoạt động đấu tranh của quần chúng nhân dân khi Đảng có yêu cầu.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành lâm thời, các đồng chí đảng viên tập trung tổ chức phát triển đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt, đặc biệt là đội Tự vệ đỏ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình đã không quản gian khổ, ngày đêm bí mật đi vận động nông dân tham gia các phong trào như Hội lợp nhà, Hội đá bóng, Hội cày, Hội cấy... để bà con đùm bọc nhau, giúp nhau trong cuộc sống và bước đầu đã giác ngộ phản kháng, chống lại những âm mưu của địa chủ phong kiến. Ngoài việc chăm lo xây dựng lực lượng, đồng chí Nguyễn Trọng Bình đã tổ chức bí mật in dấu truyền đơn, may cờ, phân công người đi cắm cờ ở núi Hương, núi Voi, cầu Chợ... rải truyền đơn ở các thôn, làng nhằm vạch tội ác của kẻ thù, kêu gọi nhân dân đứng lên để tự giải phóng mình khỏi sự bóc lột suu cao thuế nặng của thực dân, phong kiến. Khí thế cách mạng trong nhân dân ngày một lên cao, các tổ chức quần chúng ngày càng có nhiều người tham gia. Một số yêu sách của nông dân được kẻ thù chấp nhận như giảm giờ làm, bỏ chế độ phòng phu, giảm tô, giảm tức...

Lúc này phong trào đấu tranh của nhân dân trong toàn tỉnh đã bùng lên mạnh mẽ. Đặc biệt phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy diêm Bến Thủy, phong trào của nông dân Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên - Nghệ An đã tác động mạnh mẽ vào Hà Tĩnh... Để hưởng ứng phong trào, Tỉnh ủy Hà Tĩnh có chủ trương tổ chức các cuộc biểu tình ở các huyện trong toàn tỉnh. Ban chấp hành huyện ủy lâm thời đã nhanh chóng tổ chức lực lượng và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc biểu tình trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình được Huyện ủy lâm thời phân công làm tổng chỉ huy cuộc biểu tình.

7 giờ sáng ngày 09/09/1930 dưới sự chỉ huy của Nguyễn Trọng Bình, anh em tự vệ cùng hơn 5000 nhân dân toàn huyện giương cao băng cờ biểu ngữ, từ các ngã rầm rập tiến về huyện lỵ Kỳ Anh để đấu tranh đòi quyền lợi. Trước khí thế của nhân dân toàn huyện, kẻ thù rất lo sợ, tri huyện Lê Đức Trinh và bọn nha lại đã bỏ trốn khỏi huyện thành. Chúng huy động mọi lực lượng có trang bị vũ khí từ thị xã Hà Tĩnh kéo vào đàn áp. Một số người biểu tình như đồng chí Viên Lợi, Lê Quế bị kẻ địch bắn bị thương. Cuộc biểu tình của nhân dân Kỳ Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Bình làm tổng chỉ huy đã bị kẻ thù đàn áp dã man, chúng huy động lính lừng sục khắp nơi tìm bắt những người đảng viên tham gia biểu tình và người cầm đầu. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình đã sa vào tay giặc, chúng giam đồng chí Nguyễn Trọng Bình ở nhà lao Hà Tĩnh đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản. Trong nhà lao, đồng chí đã bị kẻ thù dùng mọi cực hình tra tấn giã man, nhưng đồng chí đã không hề khai báo một điều gì làm ảnh hưởng đến bí mật của Đảng.

Ngày 02/01/1931 đồng chí Nguyễn Trọng Bình bị quân địch giải về hành hình tại chân thành huyện lỵ Kỳ Anh nhằm uy hiếp tinh thần đấu tranh của nhân dân. Trước khi bị hành hình, trong tư thế hiên ngang, đồng chí đã hô vang:

- *Đảng cộng sản muôn năm!*
- *Nhân dân hãy vững tin thắng lợi!*

Đồng chí đã cảm khái ngâm bài thơ trước bức hành hình:

*“Ta nay vẫn có tính buồn đời
Buồn chẳng như ai cứ nói chơi
Buồn quyết vẫn xoay năm mặt đất
Buồn toan vùng vẫy bốn phương trời”.*

Kẻ thù đã vung dao sát hại đồng chí trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân có mặt lúc đó. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình đã anh dũng hy sinh lúc 33 tuổi.

Cảm tức kẻ thù và xót thương người đồng chí trung kiên, ở nhà lao Hà Tĩnh, các đồng chí cộng sản Kỳ Anh bị địch bắt giam sau cuộc biểu tình, khi nghe tin đồng chí Bình bị xử chém, đã cùng nhau bí mật làm lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Trọng Bình; các Đảng viên ở Hà Trung, Vọng Liêu vẫn tổ chức lễ truy điệu cho đồng chí Nguyễn Trọng Bình ở Cồn Keng (xã Kỳ Hoa). Trên 100 người đến dự lễ và sau đó, nhiều người dân bí mật mang hương đèn thắp trên mộ ông mặc dầu lúc đó bọn địch đang khủng bố gay gắt.

Đồng chí Nguyễn Tiên Huệ, một đảng viên, bạn chiến đấu với đồng chí Bình, sau cuộc biểu tình cũng bị địch bắt giam tại nhà lao Hà Tĩnh, khi nghe tin Nguyễn Trọng Bình bị xử chém đã xúc động làm bài thơ để tưởng niệm anh linh người đồng chí thân yêu của mình:

*“Sống, thác như anh trọn vẹn rồi
Sống cao thanh khí một con người
Sống tham tranh đấu rung trời đất
Thác để nêu gương sáng giống nòi.
Vững bước phát cao cờ xã hội
Phanh gan chửi đồng lũ như đời
Tinh thần khí phách anh lưu mãi
Rực rỡ hình anh trong trí tôi”.*

Tinh thần và khí phách của đồng chí Nguyễn Trọng Bình từ khi giác ngộ đến phút cuối hy sinh luôn được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhớ và học tập. Hiện nay phần mộ của đồng chí Nguyễn Trọng Bình được đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Kỳ Anh.

*“Nhớ mãi tên anh Nguyễn Trọng Bình,
Tám gương sáng mãi đức hy sinh.
Vĩnh biệt hồn anh vì đất nước,
Trang sử lưu danh Nguyễn Trọng Bình.
Kỳ Anh đã có những người con,
Anh dũng hy sinh tiếng mãi còn.
Gươm kê tận cổ tâm không nản,
Vẫn đọc vẫn thơ tặng nước non.*

(Trần Công Tự)

Quê hương Kỳ Anh cảm phục và tự hào về tinh thần dũng cảm của người chiến sỹ cộng sản trung kiên Nguyễn Trọng Bình đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Lốp lốp các thế hệ trẻ hôm nay noi gương anh nguyện học tập, phấn đấu, rèn luyện để mai này lớn lên xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp phồn vinh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu Trường THCS Giang Đồng có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tiêu sử của Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình sâu rộng trong toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; sự cần thiết phải thay đổi tên trường để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, xã hội góp phần tạo sự đồng thuận cao của CB, GV, NV, học sinh, phụ huynh về sự cần thiết phải chuyển đổi tên trường THCS Giang Đồng thành trường THCS Nguyễn Trọng Bình để xây dựng trường học trọng điểm, trung tâm chất lượng cao thu hút GV giỏi, HS giỏi thực hiện Đề án phát triển giáo dục MN, TH và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phối hợp cùng với Chi bộ nhà trường, các đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên và Hội CMHS học sinh tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn trường, qua đó tổng hợp các ý kiến đóng góp và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo.

2. Đề nghị UBND hai xã Kỳ Đồng và Kỳ Giang:

Triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, đội ngũ cán bộ cốt cán đối với Phương án đổi tên Trường Trung học cơ sở Giang Đồng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân hai xã, làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị UBND huyện quyết định đổi tên trường để kịp đón năm học mới 2023-2024 với tên gọi mới là Trường THCS Nguyễn Trọng Bình.

Trên đây là phương án chuyển đổi tên Trường THCS Giang Đồng thành Trường THCS Nguyễn Trọng Bình./.

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Văn hóa Thông tin huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kỳ Đồng;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kỳ Giang.
- Các thôn trên địa bàn xã Kỳ Giang, Kỳ Đồng;
- Hội Cha mẹ học sinh;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Mai